



廣告

Dang tay cứu trợ! Ngăn chặn buôn bán nhân khẩu trái phép!

Kẻ có hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép sẽ có thể bị phạt từ 7 năm trở lên và nộp từ 700 Vạn Đài Tệ trở xuống tiền phạt tùy theo thủ đoạn và hành vi mà chúng sử dụng và thực hiện.



Nếu phát hiện trường hợp tình nghi có hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép, xin hãy lập tức gọi điện đến đường dây hỗ trợ. Hành động của bạn sẽ mở rộng thêm lực lượng cứu giúp của Chính Phủ. Đường dây thông báo hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép:

110 / (02) 2388-3095



Đường dây thông báo hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép:

110 / (02) 2388-3095

Buôn bán nhân khẩu trái phép là gì?

Buôn bán nhân khẩu trái phép là chỉ ý đồ bắt người làm những công việc như quan hệ tình dục, lao động với mức lương không tương xứng hoặc hành vi lấy cấp cơ quan của người đó; dùng bạo lực, uy hiếp, đe dọa, giam nhốt, khống chế, dùng thuốc gây mê, thôi miên, lừa đảo, cố ý che giấu tài liệu quan trọng, gây sức ép về khoản nợ, cầm giữ giấy tờ quan trọng, lợi dụng hoàn cảnh người khác không thể, không biết hay không dễ xin giúp đỡ; hoặc những phương thức đi ngược lại với ý nguyện của người đó, thực hiện chiêu mộ, mua bán, cầm đồ, vận chuyển, trao đổi, kết nạp, trốn tránh, giấu diếm, mai mối, dung nạp nhân khẩu nội ngoại quốc; hoặc dùng các cách vừa nêu trên để họ làm những công việc như quan hệ tình dục, lao động và thù lao không thỏa đáng hay hành vi lấy cơ quan của người đó.

Chỉ cố ý ép người chưa đủ 18 tuổi làm những công việc như quan hệ tình dục, lao động với mức lương không tương xứng hoặc hành vi lấy cấp cơ quan của người đó; thực hiện chiêu mộ, mua bán, cầm đồ, vận chuyển, trao đổi, kết nạp, trốn tránh, giấu diếm, mai mối, dung nạp người chưa đủ 18 tuổi; hoặc để người chưa đủ 18 tuổi thực hiện quan hệ tình dục, lao động với mức lương không tương xứng hoặc hành vi lấy cấp cơ quan của người đó.



Dang tay cứu trợ! Ngăn chặn buôn bán nhân khẩu trái phép!

Chúng ta nhận biết người bị hại như thế nào?

1. Người chưa đủ 18 tuổi
2. Người có dấu hiệu cơ thể bị đánh đập hoặc ngược đãi
3. Người bị cầm giữ chứng minh thư hoặc giấy tờ du lịch
4. Người bị hạn chế tự do, luôn bị người khác kim kẹp không được ra vào, đi lại thoải mái.
5. Người không thể liên lạc với người khác một cách tự do
6. Người trả lời thẩm vấn của cảnh sát mà lời nói thể hiện dấu hiệu bị người khác áp đặt.
7. Người có tiền lương hoặc phí trao đổi tình dục bị khấu trừ vô lý
8. Một số dấu hiệu có khả năng bị buôn bán nhân khẩu khác



Sự hỗ trợ của Chính Phủ Sắp xếp bảo vệ

Người có thể là nạn nhân hoặc đã là nạn nhân của hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép, cần có sự sắp xếp bảo vệ thông qua phán xét của cơ quan chủ quản của huyện (thành phố) trực thuộc. Việc cung cấp sự bảo vệ của cơ quan chủ quản huyện (thành phố) trực thuộc bao gồm:

1. Bảo vệ an toàn cơ thể: 2. Hỗ trợ y tế cần thiết 3. Phục vụ thông dịch 4. Hỗ trợ pháp luật 5. Điều trị và tư vấn tâm lý 6. giúp đỡ trả lời thẩm vấn trong quá trình điều tra vụ án 7. Hỗ trợ cần thiết về kinh tế 8. Những giúp đỡ cần thiết khác...

Đối với nạn nhân của hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép đã qua nhận dạng, và có thể định cư (cư trú) không còn hiệu lực, thì Chính Phủ có thể cung cấp thẻ cư trú tạm thời từ 6 tháng trở xuống. Đồng thời kéo dài thời hạn cư trú cho phép của họ dựa theo tình hình điều tra vụ án.

Nạn nhân cư trú hợp pháp 5 năm liên tiếp tại Đài Loan, mỗi năm vượt quá 270 ngày, và phù hợp với những điều kiện dưới đây, thì phải đi xin làm định cư vĩnh viễn:

1. Từ 30 tuổi trở lên 2. Có tài sản hoặc khả năng tương đối, đủ để sống tự lập 3. Phù hợp với lợi ích của Đài Loan

Sau khi thông qua sự sắp xếp bảo vệ và cấp phép cư trú tạm thời, nếu đối tượng rời khỏi nơi bảo vệ hoặc vi phạm quy định luật pháp một cách nghiêm trọng thông qua sự nhận định của cơ quan chủ quản các cấp và công nhân lao động, thì cơ quan chủ quản Trung Ương phải lập tức hủy bỏ giấy phép định cư tạm thời, đồng thời tiến hành bắt giam hoặc xuất cảnh với đối tượng trên.

Giấy phép làm việc

Nạn nhân của việc buôn bán nhân khẩu trái phép phải xin giấy phép làm việc từ cơ quan chủ quản lao động Trung Ương, không cần chịu luật dịch vụ tìm việc và hạn chế của quy định số 11 về quan hệ giữa nhân dân khu vực Đài Loan và Đại Lục. Thời hạn được phép làm việc không được vượt quá thời hạn định cư cho phép.

Bồi thường thiệt hại

Cơ quan chủ quản Trung Ương nên thiết lập quỹ bồi thường thiệt hại cho nạn nhân của hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép, những nạn nhân này có thể sử dụng để xin được bồi thường thiệt hại.

Những khoản phạt đối với kẻ phạm tội

Kẻ phạm tội buôn bán nhân khẩu trái phép sẽ bị phạt tù từ 7 năm trở lên và bồi thường từ 700 vạn Đài Tệ trở xuống dựa theo thủ đoạn sử dụng và hành vi thực hiện.

Thông báo buôn bán nhân khẩu trái phép

Nếu gặp phải trường hợp tình nghi về buôn bán nhân khẩu trái phép, hãy lập tức gọi điện đến đường dây hỗ trợ. Hành động của bạn sẽ mở rộng lực lượng cứu giúp của Chính Phủ.

Đường dây thông báo hành vi buôn bán nhân khẩu trái phép:

110 / (02) 2388-3095